



NEWSLETTER

Issue No.5, April 2009

TOGETHER... WE MADE IT HAPPEN

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY YÊN

XÃ KỲ THỊNH - HUYỆN KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Huyện Kỳ Anh là huyện nằm ở cực nam của tỉnh Hà Tĩnh, trước khi vượt đèo Ngang vô Nam, xin bạn dừng chân ở Kỳ Anh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, “*Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, Cỏ cây chen đá, lá chen hoa*” (Bà Huyện Thanh Quan),...

Và cũng để lắng nghe và đồng cảm niềm vui của những người dân hiền hòa ở đây, khi biết tin SAVICE đã đồng ý tài trợ 16,600 US\$ để xây 3 lớp học cho ngôi trường tiểu học thôn Tây Yên, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh. Người dân thôn Tây Yên, chân lấm tay bùn, cả đời chẳng bước ra khỏi ngôi làng nghèo xơ xác. Người dân chủ yếu làm nghề nông trên những mảnh ruộng khô cằn, thường chỉ được một vụ/năm, thu nhập không qua 5,000,000 đồng (US\$250)/gia đình/năm. Nhiều người phải đi ra biển cách vài cây số để đánh bắt cá với những phương tiện thô sơ. Hầu như không gia đình nào có thể chu cấp nếu con em muốn ra thị trấn để đi học. Do đó, món quà xây dựng một trường học khang trang, tường gạch, mái tôn, tường là bình dị đối với dân thị thành, nhưng lại là một giấc mơ đối với dân thôn Tây Yên, bởi vì cả đời họ đã quen với ngôi trường làng, với tường bằng bùn đất, mái bằng lá tranh. Họ cứ theo hỏi theo giọng nặng chát Hà Tĩnh, “*Răng có người tốt rứa, mà hấn cho mình tiền mà xây trường ni?*” ...

Huyện Kỳ Anh, gần đây được chọn làm vùng động lực để phát triển kinh tế Bắc Trung bộ, với qui hoạch cảng biển Vũng Áng. Tuy nhiên, việc phát triển chỉ mới trong bước đầu khởi động cho cơ sở hạ tầng, ngân sách giáo dục vẫn không đủ chi cho những nơi xa xôi. Bởi vậy dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa này vẫn còn nhiều em thất học. Các linh mục và sư huynh dòng Don Bosco đã đến sống cùng dân Tây Yên và giúp đỡ họ qua những lớp học tình thương, lớp dạy nghề miễn phí. Linh mục Trần Bích đại diện đã liên lạc với Savice để xin kinh phí xây 3 lớp học và lo lắng các thủ tục đất đai, giấy phép xây dựng để ngôi trường có thể khởi công từ sau Tết Kỷ Sửu 2009. Sau khi hoàn thành, ngôi trường sẽ được chuyển giao cho nhân dân thôn Tây Yên, đặt dưới sự quản lý của Ban Giám hiệu trường, và sự nâng đỡ của Linh mục quản nhiệm.

SAVICE Việt nam luôn theo dõi sự hình thành và phát triển của ngôi trường nhỏ bé này. Qua thư luân lưu tháng 4/2009 này, chúng tôi xin gửi những hình ảnh, tư liệu về tiến trình xây dựng ngôi trường Tây Yên. Đến cuối tháng 3/2009, việc xây dựng đã hoàn tất giai đoạn 1, xây móng và cọc bê tông. Vào giữa tháng 4 này, công trình đang gấp rút bước vào hoàn thiện phần xây thô. Dự kiến công việc xây dựng sẽ hoàn tất đúng lịch trình vào cuối tháng 5/2009 để đón các em học sinh nghèo vào học trong ngôi trường mới trong năm học mới 2009 – 2010.





SAVE A VIETNAMESE CHILD WITH EDUCATION
Trusting... Sharing... Enhancing Lives...



Coto de Caza Golf and Racquet Club

3RD ANNUAL CHARITY GOLF CLASSIC EVENT



For Sponsorship Details
and Golf Registration visit
www.savice.org

or for more information
Call 949. 888.2444 x105



Coto de Caza Golf and Racquet Club

25291 Vista del Verde, Coto de Caza, CA 92679

Tuesday, May 05, 2009



TÂM TÌNH CỦA CÁC EM HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG

Ngọc Lâm Ngày 21/03/2009.

Kính gửi Ban Điều Hành Hội Savice.
và Quý ân Nhân.

Thưa Quý Vị, có những bước ngoặt trong cuộc đời được tạo ra bởi tình thương yêu bác ái, Con là một người đã được may mắn ấy, hiện con đang sống tại thôn 11, Trường Giang, Nông Công, Thanh Hóa, thuộc Giáo xứ Ngọc Lâm, Giáo phận Thanh Hóa.

Nói đến Ngọc Lâm là nói đến đồng chua nước mặn, con đã sinh ra trong gia đình nghèo tại vùng quê đầy khổ khăn này, nguồn thu nhập của quê hương con là cây coi, vì thế con và biết bao bạn trẻ trong làng đã không được sống tuổi thơ êm đềm đó, đã có biết bao đồng nước mắt chảy xa thông phải vì do bố mẹ đánh mả vì tài thân, vì sự thiệt thòi mà chúng con đã phải chịu. Mấy năm trước khi chưa nhận được học bổng, sau giờ học trên lớp, suốt ngày phụ mẹ dệt chiếu, nhưn thấy các bạn rủ nhau đi học thêm, đi họp lớp và đi thăm thầy cô mà con ghen cũng có mong, ngậm ngùi...

Đi học là một việc rất bình thường, là điều hiển nhiên của tuổi thơ, thậm chí đó là gánh nặng cho các bạn hiếu học, nhưng lại là nỗi thất vọng của con và biết bao bạn cùng trang lứa. Con xin hết lòng tạ ân Hội và Quý ân nhân đã thường giúp đỡ con và một số bạn cùng cảnh ngộ, đã giúp con thực hiện ước mơ, giống như cô Tấm trong truyền cổ tích đã được ông Bụt hiền từ đưa ra khỏi giếng khơi, để con đã được thay đổi, con được vui đùa cùng chúng bạn đến trường, mặc dù gia đình con vẫn nghèo, bố mẹ vẫn phải vất vả, lu lú lắt lết sống với cây coi và chăm chút từng sợi để đổi lấy bát cơm hằng ngày cho chúng con. Ngoài giờ học trên lớp, giờ học bài riêng, con đã được đi học thêm cùng bạn bè và có thêm tài liệu học. Ngoài ra, con phụ giúp mẹ kiếm thêm nguồn thu cho gia đình vì các em còn nhỏ. Con luôn chăm chỉ học tập và đạt kết quả cao, không phụ lại tình thương của quý vị, và con luôn ước mơ học thật tốt để thay đổi nghề, thay đổi hoàn cảnh gia đình.

Là một học sinh giỏi xuất thân trong gia đình nghèo, con luôn thao thức, đặc biệt khi nhìn thấy các bạn cùng tuổi với con vẫn không được may mắn như con, sau này thành đạt trong cuộc sống con sẽ giúp thêm các bạn nhỏ lấy lại niềm vui và nụ cười như con đã được hưởng hôm nay, để phần nào đền đáp lại tình thương mà Hội và Quý vị đã giành cho con.

Nguyện xin Thiên Chúa thưởng trả công và ban ơn bội hậu cho Quý vị.

Kính Thưa.

Maria: Vũ Thị Hương.

(Handwritten signature)





Thành Phố Hồ Chí Minh
16/12/25 Hoài Thanh, Phường 14, Quận 8
Ngày 25 tháng 3 năm 2009

Anh Chị thân mến !

Sau hai lần sinh hoạt và chuyên trò cho đến tận giờ em mới có dịp viết thư để hỏi thăm và tâm sự cùng các anh chị.

Các anh chị vẫn khỏe chứ? Công việc bên đó có suôn sẻ không? Em và các bạn rất khỏe và học tốt. Hôm qua, em vừa kết thúc kì thi giữa học kì II nên khoảng tuần sau mới biết kết quả. Anh chị đừng lo vì em làm bài rất tốt. Cuối tháng tư này em chuẩn bị thi học kì II và đầu tháng năm là tổng kết năm học. Thời gian qua nhanh thật mới đây đã gần hết năm học lớp 11 và chuẩn bị cho năm học mới cũng là chuẩn bị mở đầu cho cuộc đời mới, con đường mới của tương lai. Vì vậy, em luôn tự hứa sẽ cố gắng học thật chăm và thật giỏi.

Năm nay, lớp em được trường sắp xếp học vào buổi sáng nên tinh thần sáng khoái hơn nhiều, tiếp thu bài cũng nhanh hơn. Trong lớp, may mắn em được cô

xếp ngồi cạnh bạn lành. Bạn gái này rất hiền lại học khá nên việc học của em tiến bộ rất nhiều. Đúng 10 giờ 30 phút lớp học tan, em về nhà phụ mẹ dọn đồ bán phở và sau đó dùng cơm trưa rồi nghỉ ngơi đến giờ 30 lại đến trường tiếp tục học. Những tiết học buổi chiều hơi chán vì những môn như lịch sử, hoạt động lên lớp, quốc phòng em không thích lắm. Thời tiết bên em cứ vào buổi trưa trời nắng gắt, nóng và vì buổi nên tiết học không được sinh động.

Sau giờ tan học, em cũng ngoại đi tham dự thánh lễ. À! Chắc là các anh chị chưa biết em là một trong những thành viên của ca đoàn giới trẻ Bình Minh và còn là một nhạc công nữa. Mỗi tối thứ bảy em và một chú nữa sẽ thay nhau tập hát cho ca đoàn trường. Chú Nhật em sẽ là người phụ trách đem đàn cho ca đoàn hát. Em thích nhất là đàn cho mọi người hát. Mỗi lần cất tiếng đàn chẳng những em có thể phục vụ cho Chúa mà còn góp phần làm cho tiếng hát được hay hơn và dễ câu nguyện. Chưa hết đâu mỗi sáng Chủ Nhật, em cùng các anh chị trong ca đoàn đi thu gom ve chai đem đến chỗ tái chế và sau đó thu tiền để giúp đỡ cho nhiều người nghèo, bệnh tật ở xung quanh

và cả vùng sâu vùng xa. Kế hoạch chỉ mới bắt đầu những em hy vọng kế hoạch sẽ tiến triển tốt.

Thành lễ kết thúc, em và các em phụ mẹ dọn cơm tối. Mẹ là đầu bếp chính cho bữa ăn gia đình vì thế những món mẹ nấu luôn là ngon nhất. Những khi mẹ bận công việc em sẽ là đầu bếp thay mẹ. Tuy là những món ăn em nấu không ngon bằng của mẹ nhưng em tự hào vì đã giúp mẹ. Thường sau những bữa ăn em và các em cũng nhau rửa chén và sau đó em sẽ chỉ cho các em học bài, chuẩn bị bài cho ngày mai. Tiếp đó, em bắt đầu học và làm bài trên trường. Dần dần, em cũng cố gắng làm bài và học bài thật nhanh để còn có thời gian đi luyện tập đàn. Ba em cũng biết chơi organ keyboard nên em không cần học ở trung tâm. Ba em là người rất hiền và vui tính nhưng rất nghiêm khắc trong dạy dỗ. Mỗi lần em chơi sai đoạn nào trong bài hát là phải chơi lại từ đầu. Tuy nhiên, em cảm thấy cách dạy này rất độc đáo. Em nghĩ mình sẽ không bao giờ đánh sai khi nhìn bản tổng phổ.

Kết thúc giờ luyện tập em được mẹ cho phép xem phim giải trí khoảng hai tiếng. Đúng 10 giờ

em và gia đình cũng nhau đọc kinh tối, chúc nhau một đêm ngon giấc. Và một ngày được khép lại.

Một ngày của em kết thúc vui và hạnh phúc như vậy chính là nhờ có sự giúp đỡ của các anh chị. Những ngày trước khi không có học bổng Savice em và mẹ phải bán phở thêm vào buổi tối nhưng sau khi nhận được học bổng mẹ không cần bán phở vào buổi tối nữa và em có đủ tiền để đóng học phí.

Em nghĩ ước mơ làm bác sĩ của mình không còn gặp trở ngại vì em tin rằng nếu em cố gắng, nỗ lực học tập và có thêm sự ủng hộ của các anh chị em có thể đạt được ước mơ của mình.

Cảm ơn các anh chị rất nhiều, cảm ơn học bổng Savice và cảm ơn vì tất cả.

Kí tên

Dương Thị Thanh Thủy
Mến Anh Chị nhiều!